

TỈNH ỦY THANH HÓA TĂNG CƯỜNG CẤP HUYỆN TRƯỚC YÊU CẦU CỦA TÌNH HÌNH MỚI

HÀ TRỌNG HÒA

Trưởng ban tổ chức tỉnh ủy Thanh- hóa.

Trước yêu cầu của tình hình và nhiệm vụ mới, việc kiện toàn và tăng cường cấp huyện rõ ràng đã trở thành một vấn đề quan trọng và cấp thiết. Căn cứ vào tinh thần nghị quyết số 123 của Bộ chính trị về chuyển hướng công tác tổ chức, trên cơ sở phân tích đặc điểm của Thanh- hóa, tỉnh ủy chúng tôi đã nhất trí xác định rằng: cấp huyện hiện nay có vị trí rất quan trọng; nếu cấp huyện không được tăng cường thì tỉnh ủy không thể nắm chắc được tình hình và chỉ đạo sát cơ sở, và do đó, không thể ứng phó kịp thời đối với mọi tình huống do thiên tai, địch họa gây ra.

Muốn cho cấp huyện có đủ sức bảo đảm thực hiện tốt nhiệm vụ:

- lãnh đạo và chỉ đạo toàn diện công tác sản xuất và hợp tác hóa nông nghiệp.

- lãnh đạo và chỉ đạo công tác chiến đấu, phục vụ chiến đấu, trật tự trị an và giao thông vận tải.

- lãnh đạo và chỉ đạo công tác xây dựng Đảng, chủ yếu là công tác xây dựng cơ sở đảng ở nông thôn, đồng thời có điều kiện để vươn lên chỉ đạo toàn diện các mặt công tác khác, như: tài chính, thương nghiệp, thủ công nghiệp, giáo dục, y tế... nhằm phục vụ tốt nông nghiệp, chiến đấu và đời sống của nhân dân, Tỉnh ủy chúng tôi chủ trương kiện toàn và tăng cường cấp huyện (cả về số lượng và chất lượng), trước hết là tăng cường sự lãnh đạo của huyện ủy, coi việc tăng cường cấp huyện là một khâu trọng yếu trong quá trình chuyển hướng công tác tổ chức lần này. Lâu nay, do chưa xác định rõ vị trí và chức năng của cấp huyện, việc tăng cường cấp huyện ở Thanh- hóa chưa được tiến hành tích cực. Tổ chức bộ máy cấp

huyện, về nhiều mặt chưa đáp ứng yêu cầu của tình hình và nhiệm vụ mới.

Căn cứ vào tình hình thực tế của Thanh- hóa, Tỉnh ủy chúng tôi đã đề ra yêu cầu tăng cường cấp huyện như sau:

- Bổ sung thêm huyện ủy với số lượng từ 19 đến 27 đồng chí, tùy theo vị trí và nội dung công tác của mỗi huyện. Đối tượng đề bạt chủ yếu là những cán bộ trẻ, cán bộ phụ nữ, đã được rèn luyện và thử thách trong sản xuất và chiến đấu; kiện toàn các ban thường vụ huyện ủy vững mạnh và có sức khỏe.

- Nâng cao trình độ và năng lực lãnh đạo của huyện ủy bằng cách tích cực bồi dưỡng những hiểu biết về khoa học kỹ thuật nông nghiệp, về quản lý kinh tế hợp tác xã, về kinh nghiệm công tác đảng cho các huyện ủy viên, trước hết là cho các đồng chí lãnh đạo chủ chốt trong huyện ủy; sửa đổi và cải tiến phương pháp công tác và lề lối làm việc của huyện ủy, và tăng cường liên hệ trực tiếp giữa huyện với xã và hợp tác xã.

- Tăng cường tổ chức Đoàn thanh niên, Hội liên hiệp phụ nữ và các ngành trọng yếu của huyện như Phòng nông nghiệp, Phòng giao thông vận tải, Phòng tổ chức, Phòng tuyên giáo. Trong việc tăng cường bộ máy cấp huyện, chúng tôi coi trọng mặt chất lượng hơn là số lượng, cố gắng bảo đảm cho bộ máy gọn nhẹ, tạo điều kiện cho cấp huyện làm việc trực tiếp với cơ sở được nhiều hơn, tránh lối làm việc giấy tờ, hình thức.

*

Thực hiện phương hướng trên đây, trong ba tháng cuối năm 1965, Tỉnh ủy Thanh- hóa chúng tôi đã làm được một số việc.

Chúng tôi đã kiện toàn được 9 ban huyện ủy theo tinh thần mới, bổ sung thêm được 54 huyện ủy viên (tăng thêm 23%). Các đồng chí mới được bổ sung vào các ban huyện ủy đều là những đồng chí xuất sắc trong cách mạng kỹ thuật và dũng cảm trong chiến đấu. Trong số huyện ủy viên mới được bổ sung, phụ nữ chiếm một phần ba (đưa tỷ lệ phụ nữ trong

huyện ủy từ 14,1% lên 20,6%). Số huyện ủy viên phụ nữ được đề bạt thêm vào thường vụ huyện ủy là 6, đưa tỷ lệ phụ nữ trong các ban thường vụ huyện ủy từ 1,7% lên 10,6%; số huyện ủy viên trẻ (từ 30 tuổi trở xuống) mới được đề bạt lần này chiếm gần 50%, đưa tỷ lệ cán bộ trẻ trong huyện ủy từ 15,8% lên 25%, trong các ban thường vụ huyện ủy từ 1,7% lên 12,1%. Nhờ đó, chất lượng chiến đấu, khả năng nắm kỹ thuật, khả năng đi sâu sát cơ sở của các huyện ủy đã được tăng cường, tình trạng trì trệ trong một số ban huyện ủy đã được khắc phục một bước quan trọng. Quá trình đề bạt những cán bộ trẻ và cán bộ phụ nữ vào huyện ủy là một quá trình đấu tranh tư tưởng khá gay go trong đảng bộ Thanh- hóa chúng tôi. Nhờ Tỉnh ủy kiên quyết đấu tranh chống những quan điểm bảo thủ, hẹp hòi (như thường chỉ nhìn quá trình lịch sử, ít chú ý đầy đủ đến hiện tại và tương lai, thiếu tin tưởng hoặc khinh thường năng lực của phụ nữ và thanh niên...), chúng tôi đã kiện toàn được một số ban huyện ủy, tăng cường được lực lượng trẻ và lực lượng phụ nữ (có trường hợp cán bộ được đề bạt vượt cấp), nên một mặt tạo điều kiện cho các ban huyện ủy đáp ứng yêu cầu của nhiệm vụ cách mạng hiện nay, mặt khác đẩy lùi một bước tư tưởng phong kiến lạc hậu còn tồn tại trong đảng bộ.

Về mặt bồi dưỡng, nâng cao hiểu biết và năng lực công tác cho cán bộ huyện, trong ba tháng cuối năm 1965 vừa qua, tỉnh ủy Thanh- hóa đã liên tiếp mở được ba lớp huấn luyện kỹ thuật nông nghiệp ngắn ngày cho 297 cán bộ huyện, trong đó có 31 bí thư, phó bí thư huyện ủy, 57 ủy viên thường vụ và 161 huyện ủy viên. Nội dung bồi dưỡng chủ yếu là học tập kinh nghiệm thâm canh tăng năng suất lúa của các điển hình tốt: hợp tác xã Đông- phương- hồng và hợp tác xã Tháng- lợi. Đồng thời, Tỉnh ủy còn mở lớp bồi dưỡng về công tác chuyển hướng tổ chức và công tác xây dựng chi bộ cho 268 huyện ủy viên, phái viên huyện, cán bộ tổ chức và cán bộ kiểm tra của huyện.

Tỉnh ủy cũng đã giúp đỡ các huyện ủy cải tiến từng bước phương pháp công tác và lề lối làm việc, hướng cho các huyện ủy biết đi sâu, đi

sát cơ sở, nắm vững phương pháp chỉ đạo điển hình, biết sử dụng bộ máy chính quyền và các đoàn thể quần chúng vào việc hoàn thành những nhiệm vụ trung tâm của huyện; sinh hoạt và phân công, phân nhiệm trong các ban huyện ủy cũng được chấn chỉnh lại; do đó một số ban huyện ủy đã phát huy được vai trò lãnh đạo tập thể, và nâng cao chất lượng công tác của từng đồng chí huyện ủy viên.

Để tăng cường công tác kiểm tra nghiên cứu và giúp đỡ huyện một cách thiết thực, vừa qua, tập thể ban thường vụ tỉnh ủy Thanh- hóa đã trực tiếp làm việc với huyện ủy Triệu- sơn (một huyện trọng điểm lúa của tỉnh) và với huyện ủy Tĩnh- gia (một huyện miền biển, chiến đấu ác liệt nhất) để giúp các đồng chí phân tích đặc điểm tình hình từng huyện, xác định rõ vị trí và nhiệm vụ sản xuất, chiến đấu của huyện, đánh giá chỗ mạnh chỗ yếu của mỗi huyện và giúp các ban huyện ủy đề ra phương hướng tiến lên. Phương pháp làm việc trên đây đã thiết thực tăng cường sự chỉ đạo tập thể của ban thường vụ tỉnh ủy đối với các huyện và giúp nâng cao chất lượng lãnh đạo của huyện ủy.

Đồng thời Tỉnh ủy đã coi trọng việc giúp đỡ các tổ chức Đoàn thanh niên, Hội liên hiệp phụ nữ kiện toàn các ban chấp hành huyện, mạnh dạn và kịp thời đề bạt những đoàn viên thanh niên và phụ nữ ưu tú, làm cho các ban chấp hành huyện đoàn và huyện đội tiêu biểu xứng đáng cho phong trào sản xuất và chiến đấu của quần chúng địa phương, tăng thêm khả năng vận động quần chúng của các ban huyện ủy.

*

Nhìn lại công việc kiện toàn và tăng cường cấp huyện vừa qua ở Thanh- hóa, tuy Tỉnh ủy đã cố gắng khẩn trương, nhưng tới nay vẫn còn trên một nửa số ban huyện ủy chưa được kiện toàn, trong đó có một số huyện ủy chưa bảo đảm đủ cốt cán lãnh đạo vững chắc. Việc sửa đổi và cải tiến lề lối làm việc của cấp huyện đang còn nhiều lúng túng; nhưng tình hình có được sự hướng dẫn cụ thể.

Năm nay chúng tôi sẽ tập trung hoàn thành mấy vấn đề chủ yếu nhằm tiếp tục kiện toàn và tăng cường cấp huyện như sau:

Trước mắt, sẽ tranh thủ kiện toàn và tăng cường các ban huyện ủy, các ngành trọng yếu của huyện, để phát huy được tác dụng ngay từ đầu năm. Việc đề bạt cán bộ trẻ và cán bộ phụ nữ vào các ban huyện ủy, việc kiện toàn và ổn định bộ phận lãnh đạo chủ chốt trong các huyện ủy sẽ được thực hiện kiên quyết và mạnh mẽ hơn nữa.

Vấn đề lớn nhất hiện nay là phải làm sao giúp cấp huyện phát huy được tính chủ động và sáng tạo trong công tác. Yêu cầu này đòi hỏi huyện ủy phải nâng cao tư tưởng, nắm vững đường lối chính sách của Trung ương và chủ trương nghị quyết của tỉnh ủy để vận dụng sáng tạo và thực tiễn của địa phương từng thời kỳ, từng việc, đòi hỏi huyện ủy phải nâng cao không ngừng trình độ chỉ đạo thực hiện của mình. Vì vậy, trong năm 1966, chúng tôi sẽ tìm mọi cách bồi dưỡng cho tất cả huyện ủy viên và phái viên huyện về bốn vấn đề lớn: tình hình nhiệm vụ mới và vị trí trách nhiệm của Thanh - hóa, kỹ thuật sản xuất nông nghiệp và quản lý hợp tác xã nông nghiệp; đường lối chiến tranh nhân dân và quốc phòng toàn dân; công tác xây dựng Đảng. Chúng tôi đặc biệt quan tâm bồi dưỡng trước hết cho các đồng chí huyện ủy viên mới được đề bạt, nhất là các huyện ủy viên là phụ nữ.

Tỉnh ủy sẽ trực tiếp chỉ đạo việc tổng kết phương pháp công tác và lề lối làm việc của một huyện, để làm mẫu cho các huyện xây dựng chế độ, chức trách và sinh hoạt của các ban huyện ủy.

Thời gian tới, ban thường vụ tỉnh ủy sẽ tiếp tục phát huy cách làm việc tập thể cùng nghiên cứu, phân tích và bổ khuyết toàn diện cho từng huyện, giúp các huyện tổng kết và phát huy kinh nghiệm chỉ đạo các điển hình một cách có hiệu quả hơn.

Chúng tôi tin tưởng rằng, cấp huyện được kiện toàn và tăng cường vững mạnh sẽ là một nhân tố quan trọng đưa phong trào Thanh - hóa tiến lên, nhằm hoàn thành thắng lợi nhiệm vụ nặng nề và vẻ vang của mình trước tình hình và nhiệm vụ mới.

